

ด่วนที่สุด

ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/๒๕๖๖



๓๐๓ ๒๑. 15

๒5 ๗๑ 65

16.20 4.

สคค. (eMail)

ส่ง : กวค.

รับที่ : 511476/65

25 ค.ค. 2565 เวลา 15.30 น.



กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ถนนพระรามที่ ๖ ราชเทวี กทม. ๑๐๕๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง วาระแห่งชาติ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๒๓๒๕ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ
ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอแก้ไขเพิ่มเติม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง วาระแห่งชาติ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบ
วาระแห่งชาติเรื่องดังกล่าว ตามที่กระทรวงการพัฒนากำลังคนและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และจะแจ้ง
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดเพื่อทราบและพิจารณานำไปปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ต่อตารางแผนปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ ดังนี้

๑. กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงความรู้และทัศนคติของสังคม ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ (๒) เสนอแนะให้
เพิ่มเติมข้อความที่ขีดเส้นใต้ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของการจัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา หลักเสรีภาพทางวิชาการ และหลักความเป็นอิสระของหลักการทั่วไปในการจัดการอุดมศึกษายิ่งขึ้น

๒. เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ ๑.๑.๓ การปรับหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาของสถาบันการศึกษา
ให้มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย นำไปปฏิบัติได้จริง ขอแจ้งข้อมูลการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบาย เพื่อร่วมเป็นหน่วยงานเครือข่ายในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานดังกล่าว ผ่านทางการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานำไปใช้เป็นหลัก
ในการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำที่กระทรวง
กำหนด ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาต่าง ๆ
เช่น ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา
พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ กมอ. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศ กมอ. เรื่อง
รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ประกาศ กมอ. ดังกล่าว
ข้างต้น จะใช้สำหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน โดยใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ดังนั้น การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการบูรณาการ
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจทางสังคม เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น และลด


/มาयाคติ ...

มายาคติเรื่องเพศในสังคมไทย จะมีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา รายละเอียด ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กำหนด เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นหลักในการ พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาแต่ละแห่ง

๓. การปลูกฝังการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น ความเท่าเทียม ความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการป้องกันปัญหาการข่มขืน กระทำชำเรา และการล่วงละเมิดทางเพศที่ครอบคลุมทั้งหญิง ชาย และผู้มีความหลากหลายทางเพศ จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการบ่มเพาะ ผู้เรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา การให้ความรู้เพียง บางรายวิชาหรือกิจกรรมที่กำหนดขึ้น คงไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นให้เกิดการปลูกฝังจิตสำนึก ดังนั้น จึงต้องอาศัย ความร่วมมือจากทุกมิติ เพื่อให้สถานการณ์ปัญหาจากความรุนแรงทางเพศ การข่มขืน กระทำชำเรา และการล่วงละเมิดทางเพศ มีจำนวนลดลงอย่างเป็นรูปธรรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

โทร ๐ ๒๓๓๓ ๓๘๗๖

โทรสาร ๐ ๒๓๓๓ ๓๙๓๘